

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Con là Nguyễn Trúc Nhi, học sinh lớp 5E, trường tiểu học Khương Mai. Năm nay là năm học chuyển cấp nên con ý thức mình cần phải cố gắng học tập nhiều hơn. Bố mẹ vẫn nói với con rằng tinh thần tự học, tự rèn luyện là rất quan trọng nên ngay từ khi bước vào lớp 1 con đã cố gắng rèn luyện ý thức tự học. Bố mẹ cũng nói với con rằng thế hệ của chúng con sẽ là thế hệ của những công dân toàn cầu nên không chỉ học tốt văn hóa mà cần rèn luyện tốt nhiều kỹ năng khác nữa để trở thành những công dân toàn diện. Vì vậy ngoài giờ học văn hóa, con cũng tham gia thêm các môn học rèn luyện về thể lực và âm nhạc như bóng rổ, đàn piano... Từ năm học lớp 3, bố mẹ đã bắt đầu khuyến khích con tham gia các cuộc thi do nhà trường và các đơn vị giáo dục ngoài nhà trường tổ chức. Con tham gia từ những vòng thi sơ khảo, mức độ dễ hơn cho đến những vòng bán kết, chung kết với nhiều khó khăn đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hơn. Việc đó đã giúp con từng bước đánh giá năng lực cũng như sự tiến bộ của bản thân sau mỗi chặng đường học tập của các lĩnh vực học tập khác nhau. Ngoài ra, đó cũng là cơ hội để con cọ sát với thực tế, rèn luyện bản lĩnh trong thi cử. Qua mỗi lần thi, con nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu mà mình cần rèn luyện thêm; chẳng hạn như việc trình bày chưa cẩn thận hay đôi khi còn mất bình tĩnh khi gặp phải những bài toán khó.





Hình. Trúc Nhi thi giải piano

Còn một điều tuyệt vời nữa là nhờ tham gia nhiều cuộc thi mà con đã có thêm những người bạn cùng chí hướng; chúng con chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm trong học tập và nhiều điều trong cuộc sống nữa. Không chỉ tham gia các môn thi về văn hóa, con còn tham gia những cuộc thi về âm nhạc, thể thao.



Trúc Nhi cùng các bạn tham gia vòng thi “Tìm kiếm tài năng Thanh Xuân

Nhờ sự rèn luyện và cố gắng kiên trì, con đã đạt được một số kết quả trên nhiều lĩnh vực như:

Huy chương Bạc: Olympic Toán Quốc tế SEAMO

Huy chương Bạc: Rising Stars International Arts Festival & Competition (giải piano)

Huy chương Đồng: Toán Hoa Kỳ (AMO) 2023

Huy chương Đồng: Olympic quốc tế Toán (ASMO) vòng quốc gia

Huy chương Đồng : Olympic quốc tế Tiếng Anh (ASMO) vòng quốc gia

Giải khuyến khích kỳ thi Olympic tiếng anh quận Thanh Xuân

Giải khuyến khí kỳ thi Tìm kiếm tài năng cấp quận (thi hát)

Mặc dù vậy, con biết rằng kết quả của con còn rất khiêm tốn và còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Kỳ thi chuyên cấp đang đến gần, con tự nhủ với mình “học tập là một việc không ngừng nghỉ suốt cuộc đời của mỗi con người”; vì vậy trước mắt con phải duy trì thói quen học tập liên tục để có được kết quả tốt nhất trong những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Bài chia sẻ của Nguyễn Trúc Nhi, học sinh lớp 5E